

# VPBank trở thành nhà tài trợ chính thức đêm hoà nhạc “The Vienna Concert”

13:48 19/11/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Chương trình “Hòa nhạc Vienna - The Vienna Concert” nằm trong chuỗi sự kiện nghệ thuật quốc tế thường niên Musical Seasons do Nhà hát Hồ Gươm tổ chức, với mong muốn truyền cảm hứng và đưa âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng Việt Nam.**

VPBank trở thành nhà tài trợ chính thức đêm hoà nhạc “The Vienna Concert” diễn ra từ ngày 23 - 24/11 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng Thủ đô một bữa tiệc âm nhạc thăng hoa, với những tác phẩm kinh điển được trình diễn bởi dàn nhạc thính phòng hàng đầu thế giới.

Các tác phẩm do dàn nhạc Vienna trình diễn được chọn lựa kỹ lưỡng như Giao hưởng số 73 giọng Rê trưởng “Cuộc đi săn” Hob. I:73 và Concerto cho Cello và Dàn nhạc giọng Đô trưởng Hob. VIIb:1 của F.J. Haydn; Giao hưởng số 5 giọng Si giáng trưởng D 485 của F. Schubert; Thanh âm mùa xuân (Frühlingsstimmen Waltz op. 410) của J. Strauss. Trong đó, F.J. Haydn, F. Schubert và J. Strauss đều là nhà soạn nhạc nổi tiếng của âm nhạc phương Tây, gắn bó với thành Vienna - “trái tim âm nhạc cổ điển châu Âu”.

Đêm Hoà nhạc Vienna - The Vienna Concert sẽ có sự góp mặt của dàn nhạc thính phòng Vienna (The Vienna Chamber Orchestra), dàn nhạc cổ điển tốp đầu thế giới, nhạc trưởng danh tiếng Harald Krumpöck, nghệ sĩ nhạc cổ điển hàng đầu trong thế hệ của ông cùng nghệ sĩ cello Péter Somodari, sẽ đưa khán giả du ngoạn trong không gian âm nhạc đầy cảm xúc, đậm chất Vienna, khơi dậy tình yêu âm nhạc cổ điển qua từng khoảnh khắc.



*Dàn nhạc thính phòng Vienna nổi tiếng với nhiều chuyến lưu diễn lớn.*

Dàn nhạc The Vienna Chamber Orchestra được thành lập vào năm 1946. Sau hơn 75 năm cống hiến cho nghệ thuật, dàn nhạc luôn khẳng định vị thế là một trong những dàn nhạc thính phòng hàng đầu thế giới với những chuyến lưu diễn quốc tế tại các quốc gia như Nhật Bản, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Argentina, Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan, Hy Lạp, Bulgaria, Romania, Hungary, Bỉ và Morocco.

Chỉ huy chương trình là nhạc trưởng Harald Krumpöck, nghệ sĩ tài năng từng theo học violin từ nhỏ và giành nhiều giải thưởng danh giá trong các cuộc thi tại Áo và quốc tế. Ông từng tham gia dàn nhạc Nhà hát quốc gia Vienna, là thành viên của Wiener Philharmoniker và Wiener Hofmusikkapelle, đồng thời biểu diễn với vai trò nghệ sĩ độc tấu tại nhiều quốc gia. Gần đây, ông tập trung vào sự nghiệp chỉ huy, dẫn dắt Camerata Prima Wien và giữ vai trò nhạc trưởng các dàn nhạc tại Áo, Romania, Nga và Bỉ, ra mắt tại Vienna Konzerthaus năm 2023.

Hòa nhạc Vienna còn có sự tham gia của nghệ sĩ cello Péter Somodari, người bắt đầu chơi nhạc từ năm 4 tuổi và giành giải Nhất Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Markneukirchen năm 2005. Ông đã biểu diễn solo cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, cộng tác với dàn nhạc thính phòng Budapest Strings và là

thành viên Tứ tấu Keller và nhà hát quốc gia Hungary.



*Nhạc trưởng Harald Krumpöck.*

Là nhà tài trợ độc quyền cho “The Vienna Concert”, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) mong muốn mang đến khán giả Thủ đô cơ hội thưởng thức âm nhạc nghệ thuật hàn lâm, kết nối di sản kinh điển của thế giới.

“The Vienna Concert là món quà tinh thần VPBank dành tặng công chúng nhằm khơi dậy niềm đam mê và kết nối khán giả thủ đô với tinh hoa văn hóa châu Âu. Chúng tôi tin rằng với sự góp mặt của các nghệ sĩ tài hoa trình diễn những nhạc phẩm kinh điển sẽ mang đến trải nghiệm âm nhạc độc đáo tại không gian thanh lịch của Nhà hát Hồ Gươm - nơi trái tim âm nhạc châu Âu gặp gỡ vẻ đẹp cổ kính Hà Nội. Sự kiện The Vienna Concert cũng góp phần gia tăng vị thế của Việt Nam như một điểm đến hấp dẫn cho các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới.” đại diện VPBank chia sẻ.

Là một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam, nhiều năm qua, VPBank khắc sâu dấu ấn trong lòng công chúng là một thương hiệu nhân văn với những hành động vì cộng đồng như tài

trợ 100 tỷ mua bản quyền World Cup năm 2022, tổ chức những đêm nhạc đỉnh cao đưa các huyền thoại âm nhạc trên thế giới như Richard Clayderman (2014), Kenny G (2015), Paris Ballet (2016) và Thomas Anders (ban nhạc Modern Talking - 2016), Đêm diễn Westlife (2023), ... đến với người hâm mộ Việt.



Đầu tháng 10 vừa qua, VPBank cũng đã tổ chức thành công giải chạy phi lợi nhuận VPBank Hanoi International Marathon 2024 với 11.000 vận động viên tham dự, nhằm khuyến khích lối sống lành mạnh, lan tỏa tinh thần thể thao và những giá trị thịnh vượng thể chất đến với người dân Việt Nam. Trung tuần tháng 11, VPBank trong vai trò đơn vị phối hợp tổ chức lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội nhằm khơi dậy, truyền cảm hứng sáng tạo cho thế hệ trẻ, những chủ nhân công nghiệp sáng tạo của Hà Nội, chung tay đưa Hà Nội trở thành thành phố sáng tạo mang tầm quốc tế.

Cùng với đó, VPBank cũng tích cực đồng hành cùng các công tác thiện nguyện xã hội như tặng sổ tiết kiệm cho trẻ em mồ côi vì dịch bệnh, chung tay xây dựng và sang sửa gần 60 điểm trường khó khăn trên cả nước, và hỗ trợ giảm tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh tại Việt Nam...với tổng số tiền lên tới gần 1.800 tỷ đồng.

**Bảo Châu**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/vpbank-tro-thanh-nha-tai-tro-chinh-thuc-dem-hoa-nhac-%E2%80%9Cthe-vienna-concert%E2%80%9D>